



**BÁO CÁO**  
**ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH BỆNH CORONA**  
**ĐỐI VỚI KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM**  
(Tài liệu phục vụ Phiên họp thường kỳ của Chính phủ tháng 01 năm 2020)

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 733/VPCP-KTTH ngày 03 tháng 02 năm 2020 về việc đánh giá tác động của dịch bệnh viêm phổi do virus Corona (nCoV) gây ra đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động, nhanh chóng tổ chức tổng hợp, đánh giá sơ bộ tình hình tác động của dịch bệnh đối với kinh tế - xã hội của Việt Nam. Dưới đây xin báo cáo như sau:

**I. TÌNH HÌNH VÀ MỨC ĐỘ NGHIÊM TRỌNG CỦA DỊCH BỆNH CORONA**

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Số lượng người nhiễm bệnh và chết tăng nhanh, đặc biệt tại Trung Quốc. Hiện nay, dịch đã lan ra 25 quốc gia, vùng lãnh thổ<sup>1</sup>. Tính đến 22h00 ngày 04/02/2020, tổng số ca nhiễm bệnh trên toàn thế giới là 20.674 người, trong đó có 427 người tử vong (gồm 426 người tại Trung Quốc và 01 người tại Phillippines), vượt xa số ca nhiễm SARS năm 2003 (29 quốc gia và vùng lãnh thổ, khoảng 8.000 người nhiễm và 774 người tử vong). Ngày 31/01/2020, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu, 03 nước được cảnh báo có tốc độ lây nhiễm nCoV từ người sang người đáng lo ngại là Việt Nam, Đức và Nhật Bản.

Tại Việt Nam, ngay khi dịch bệnh được ghi nhận tại Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ đã liên tục yêu cầu kiểm tra, cập nhật tình hình và đã có nhiều văn bản chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt phòng chống dịch bệnh<sup>2</sup>, yêu cầu

<sup>1</sup> <http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c88e37cfc43b4ed3baf977d77e4a0667>

<sup>2</sup> Gồm: Công văn số 441/TTg-KGVX ngày 16/01/2020, Công điện khẩn số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

các bộ, ngành và địa phương không được chủ quan, không để dịch lây lan, phải coi việc phòng, chống dịch như “chống giặc”; huy động cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Ngày 01/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 173/QĐ-TTg công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tại Việt Nam. Tính đến 22h00 ngày 04/02/2020, Việt Nam đã phát hiện 10 trường hợp mắc nCoV<sup>3</sup>, trong đó đã điều trị khỏi 03 người, chưa có bệnh nhân tử vong.

Trước diễn biến nhanh, phức tạp và nghiêm trọng của dịch bệnh Corona, tính đến ngày 02/02/2020, đã có trên 12 quốc gia tuyên bố hạn chế đi lại với Trung Quốc<sup>4</sup> (trong đó có Việt Nam) ở các cấp độ khác nhau như tạm dừng cấp visa, đóng cửa biên giới với Trung Quốc.

Việt Nam đang áp dụng các biện pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh lây lan: tạm ngừng các hoạt động đưa tour du lịch qua lại giữa hai bên, tạm dừng cấp phép đối với các chuyến bay thường lệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, ngừng cấp visa cho khách du lịch Trung Quốc, không khuyến khích giao thương, qua lại cửa khẩu, thực hiện kiểm soát y tế tại các cửa khẩu, hạn chế tập trung đông người, hạn chế các lễ hội và hội họp đông người, cho học sinh, sinh viên tại các tỉnh có dịch được nghỉ học, tăng cường truyền thông các thông tin về dịch bệnh và tác động của dịch bệnh.

Diễn biến và mức độ tác động của dịch bệnh Corona đến kinh tế - xã hội được đánh giá là nghiêm trọng, phức tạp và khó lường. Phạm vi ảnh hưởng của dịch bệnh sẽ tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới toàn bộ các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế và lan tỏa lâu dài. Khả năng hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 được Quốc hội giao là rất khó khăn, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng kinh tế, thương mại, xuất nhập khẩu các quý và cả năm 2020. Ngoài ra, dịch bệnh còn ảnh hưởng đến khả năng thu ngân sách, thị trường chứng khoán, đầu tư và các lĩnh vực xã hội. Tùy vào khả năng khống chế, dịch bệnh có thể kéo dài đến hết Quý I, thậm chí có thể kéo dài sang Quý II trong năm 2020.

## **II. ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH BỆNH CORONA TỚI KINH TẾ THẾ GIỚI**

Nhìn chung quốc tế đánh giá về tình hình dịch bệnh Corona là khá nghiêm trọng, tuy nhiên, cũng nhiều ý kiến cho rằng còn nhiều điều không chắc chắn về quy mô và mức độ của dịch, vì vậy cần có thái độ bình tĩnh tránh hoang mang.

---

<sup>3</sup> Trong đó: 02 cha con người Trung Quốc (01 người đã khỏi và xuất viện); 05 công dân Việt Nam điều trị về từ Vũ Hán, Trung Quốc (01 người đã khỏi và xuất viện); 01 công dân Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc (đã khỏi và xuất viện); 01 công dân Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc; 01 người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với nCoV trước đó.

<sup>4</sup> Gồm: Triều Tiên, Mông Cổ, Malaysia, Kazastan, Nga, Mỹ, Nhật Bản, Việt Nam, Úc, Singapore, Newzeland, Phillipines.

Theo IMF, vẫn còn khá sớm để đánh giá tác động của dịch Corona tới kinh tế toàn cầu trong cả năm 2020, nhưng chắc chắn là Quý I sẽ giảm sút nghiêm trọng. Năm 2003, đại dịch SARS gây thiệt hại khoảng 40 tỷ USD (nền kinh tế Trung Quốc mới chỉ chiếm 4% GDP toàn cầu. Tuy nhiên, hiện tại Trung Quốc đóng góp 18% GDP toàn cầu, đại dịch Corona có thể gây ra những tác động lớn hơn gấp 3-4 lần. Những ảnh hưởng đã nhìn thấy rõ nét ở một số ngành sản xuất và một số ngành dịch vụ như du lịch và khách sạn, khi chuỗi giá trị toàn cầu đang bị gián đoạn. Trung Quốc hiện là thị trường lớn nhất cho xe hơi mới và chất bán dẫn, là quốc gia chi nhiều nhất cho du lịch quốc tế, là nhà xuất khẩu hàng may mặc và dệt may hàng đầu trên thế giới, đồng thời cũng là nơi sản xuất nhiều máy tính cá nhân (PC) và điện thoại di động trên thế giới.

Tổ chức S&P Global cho rằng dịch Corona sẽ làm giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu do tác động giảm đối với một số ngành sản xuất và dịch vụ lớn như sản xuất dầu mỏ, hàng không... Các hãng hàng không và các nhà khai thác hàng không tại châu Á - Thái Bình Dương sẽ chịu thiệt hại phụ thuộc vào quy mô và mức độ lây lan của virus corona ra ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Chi phí của khách du lịch Trung Quốc ở nước ngoài hàng năm ước tính khoảng 130 tỷ USD.

Theo Bloomberg, ảnh hưởng của virus Corona lên nền kinh tế toàn cầu có thể lớn gấp 3 đến 4 lần so với SARS, có thể gây tổn thất kinh tế 160 tỷ USD. Không chỉ kinh tế Trung Quốc mà Hong Kong có thể giảm tăng trưởng 1,7 điểm %, Hàn Quốc và Việt Nam giảm 0,4 điểm %. Nhật Bản 0,2% trong quý I/2020. Về phía Thái Lan, theo Phòng Thương mại Thái Lan, dịch bệnh từ nCoV là một trong các nguyên nhân sẽ kéo tăng trưởng kinh tế Thái Lan năm 2020 xuống dưới 2,5% do Thái Lan dự kiến thất thu khoảng 80 - 100 tỷ Baht chủ yếu trong ngành du lịch và các ngành kinh tế Thái Lan phải ưu tiên các biện pháp ứng phó với dịch bệnh.

Về tác động tới Trung Quốc, một số báo cáo<sup>5</sup> cho thấy dịch bệnh này có thể khiến tăng trưởng GDP của Trung Quốc giảm từ 0,5 đến 1 điểm % trong năm 2020; riêng trong Quý I có thể giảm 2 điểm %<sup>6</sup>. Tác động thực tế sẽ phụ thuộc vào khả năng khống chế dịch bệnh của Chính phủ Trung Quốc trong thời gian tới. Kênh tác động chính là từ gián đoạn giao thương và giảm cầu tiêu dùng trong nước (tiêu dùng đóng góp 35% GDP năm 2003 và 76% vào năm 2018). Số liệu về du lịch của Macau cho thấy số khách du lịch từ đại lục sang Macau trong những ngày đầu năm mới đã giảm 80% so với cùng kỳ.

---

<sup>5</sup> The Economist Intelligence Unit (EIU)

<sup>6</sup> Bloomberg và Nomura

Trong dài hạn, hiệu ứng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona vẫn chưa được đánh giá vì thiếu dữ liệu và thời gian theo dõi mô hình lây lan. IMF cho rằng thế giới cần phải đánh giá tốc độ hành động cần thiết để kiểm soát sự lây lan của virus corona cũng như hiệu quả thực sự của các biện pháp được đưa ra. IMF dự đoán kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 3,3% trong năm nay, nhưng vẫn ở tình trạng trì trệ và các nguy cơ vẫn hiện hữu.

### **III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ VỀ KINH TẾ CỦA CÁC QUỐC GIA HIỆN NAY ĐỐI VỚI TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH**

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) ngày 2/2 cho biết sẽ "bơm" 1,2 nghìn tỷ Nhân dân tệ (173 tỷ USD) vào nền kinh tế trong bối cảnh ngân hàng này muốn tăng cường hỗ trợ cuộc chiến toàn quốc chống lại chủng virus corona mới, vốn có nguy cơ tác động tới tăng trưởng kinh tế.

Ủy ban Quản lý, giám sát Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc cho biết, “khuyến khích thông qua các hình thức hạ thấp lãi suất cho vay, hoàn thiện chính sách tiếp tục cho vay, tăng cường cho vay tín dụng, cho vay trung và dài hạn để các doanh nghiệp liên quan chiến thắng ảnh hưởng của thảm họa dịch bệnh”.

Malaysia đang cân nhắc về việc đưa ra gói kích thích kinh tế, cũng như sẵn sàng triển khai các biện pháp đối phó.

### **IV. ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH BỆNH CORONA ĐỐI VỚI KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM**

#### **1. Tác động của dịch bệnh tới tăng trưởng kinh tế và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Việt Nam**

##### ***a) Về tăng trưởng kinh tế***

Theo Nghị quyết số 01/NQ-CP, tăng trưởng GDP năm 2020 là 6,8%, trong đó quý I tăng 6,52%; quý II tăng 6,65%; quý III tăng 7,11%; quý IV tăng 6,81%.

Trên cơ sở dự kiến những tác động trực tiếp và gián tiếp của dịch bệnh Corona tới các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến hai kịch bản như sau:

- Kịch bản 1: Nếu dịch Corona được khống chế kịp thời trong quý I/2020, ước tính GDP năm 2020 tăng 6,27% so với năm trước (thấp hơn 0,53 điểm phần trăm so với NQ01), trong đó quý I tăng 3,8%; quý II tăng 6,55%; quý III tăng 7,07% và quý IV tăng 6,81%.

- Kịch bản 2: Nếu dịch Corona được khống chế trong quý II/2020, ước tính GDP năm 2020 tăng 6,09% so với năm trước (thấp hơn 0,71 điểm phần trăm so

với NQ01), trong đó quý I tăng 3,8%; quý II tăng 5,81%; quý III tăng 7,05% và quý IV tăng 6,81%.

Như vậy, để năm 2020 đạt mức tăng trưởng GDP 6,8% như mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP là thách thức rất lớn, **khả năng sẽ không đạt được mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.** (Chi tiết xin xem tại Phụ lục kèm theo)

### ***b) Chỉ số giá tiêu dùng***

Ảnh hưởng của dịch bệnh có thể làm tăng giá thuốc y tế, giá điện sinh hoạt. Tuy nhiên, giá thực phẩm tươi sống như thịt lợn, thịt gà, thịt bò, rau xanh; giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình; giá dịch vụ du lịch, khách sạn, dịch vụ vui chơi, giải trí có thể sẽ giảm trong ngắn hạn do nhu cầu tiêu dùng giảm và nhu cầu ăn uống ngoài gia đình giảm, nhu cầu du lịch, lễ hội giảm.

Trường hợp dịch Corona kết thúc ở quý I/2020, giá các mặt hàng thực phẩm có nguy cơ tăng cao hơn ở quý II/2020 (so với kịch bản ngày 31/1/2020). Nếu dịch Corona tiếp tục diễn biến sang quý II/2020, giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống sẽ tăng cao hơn do hoạt động sản xuất giảm sút và tăng vào các tháng cuối năm.

Kịch bản 1: Giá lương thực, thực phẩm, đồ uống, may mặc chỉ tăng cao vào các dịp lễ Tết do nhu cầu tăng, sau đó trở về mức ổn định theo đúng quy luật tiêu dùng; ảnh hưởng của dịch Corona kết thúc ở quý I/2020, CPI tháng 2 và tháng 3/2020 giảm so với tháng trước; giá xăng dầu, giá gas không tăng so với năm 2019; giá dịch vụ giáo dục tăng theo lộ trình tác động làm tăng CPI 0,35%. Dự báo CPI bình quân năm 2020 so năm 2019 tăng 3,96%.

Kịch bản 2: Giả thiết: Như kịch bản 1 nhưng giá thịt lợn bình quân năm 2020 tăng thêm 10% tác động vào CPI khoảng 0,42%; giá xăng dầu điều chỉnh tăng thêm 5% tác động lên CPI tăng khoảng 0,5%; giá gas tăng 10% ước tính sẽ tác động làm CPI tăng khoảng 0,12%; thiên tai và thời tiết bất lợi như hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước cho thủy điện có thể xảy ra; dịch Corona tiếp tục diễn biến sang quý II/2020. Dự báo CPI bình quân năm 2020 so năm 2019 tăng 4,86%.

## **2. Tác động của dịch bệnh đối với các ngành, lĩnh vực**

### ***2.1. Những ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng trực tiếp***

#### ***a) Lĩnh vực xuất, nhập khẩu***

(1) Kịch bản 1: Dịch Corona kết thúc cuối quý I/2020

- Xuất khẩu: Ước tính quý I đạt kim ngạch 46,5 tỷ USD, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: xuất khẩu các mặt hàng nông sản và nông sản chế

biển, hàng lâm sản giảm khoảng trên 29%, hàng thủy sản giảm 38%, hàng dệt may giảm 22%, hàng giày dép giảm 17%, hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 8%, hàng điện thoại các loại và linh kiện giảm 27%. Xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc quý I đạt 5,6 tỷ USD, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước, trong đó các mặt hàng nông sản và nông sản chế biến, hàng lâm sản giảm khoảng 30%, hàng thủy sản giảm 33%.

- Nhập khẩu: Ước tính quý I kim ngạch nhập khẩu đạt 50 tỷ USD, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: tư liệu sản xuất đạt 45 tỷ USD, giảm 12% (nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng giảm 10%; nguyên, nhiên, vật liệu giảm 15%); hàng tiêu dùng đạt 5 tỷ USD, giảm 17%. Nhập khẩu từ Trung Quốc quý I đạt kim ngạch 14,2 tỷ USD, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Tư liệu sản xuất đạt 13,8 tỷ USD, giảm 9% (Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng giảm 7%; nguyên, nhiên, vật liệu giảm 10%); hàng tiêu dùng đạt 450 triệu USD, giảm khoảng 61%.

#### (2) Kịch bản 2: Dịch Corona kết thúc cuối quý II/2020

- Xuất khẩu: Ước tính quý II đạt kim ngạch 51 tỷ USD, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu các mặt hàng nông sản và nông sản chế biến, hàng lâm sản giảm khoảng 32%, hàng thủy sản giảm 27%, hàng dệt may giảm 23%, hàng giày dép giảm 26%, hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 16%, hàng điện thoại các loại và linh kiện giảm 15%. Xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc quý II đạt 5,6 tỷ USD, giảm 56% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Các mặt hàng nông sản và nông sản chế biến, hàng lâm sản giảm khoảng trên 60%, hàng thủy sản giảm 57%.

- Nhập khẩu: Ước tính quý II kim ngạch nhập khẩu đạt 53 tỷ USD, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: tư liệu sản xuất đạt 47,7 tỷ USD, giảm 15,6% (Nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng giảm 15%; nguyên, nhiên, vật liệu giảm 16%); hàng tiêu dùng đạt 5,3 tỷ USD, giảm 23%. Nhập khẩu từ Trung Quốc quý II đạt kim ngạch 15 tỷ USD, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Tư liệu sản xuất đạt 14,8 tỷ USD, giảm 18% (Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng giảm 14%; nguyên, nhiên, vật liệu 21%); hàng tiêu dùng đạt 212 triệu USD, giảm 86%.

#### *b) Lĩnh vực du lịch*

Thị trường Trung Quốc luôn đứng đầu trong tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam, chiếm tỷ trọng cao nhất, trung bình khoảng 30% trong cơ cấu khách quốc tế đến Việt Nam và luôn có khoảng cách lớn so với các thị trường khách lớn khác như Nhật Bản, Mỹ, Đài Loan... Cục Hàng không đã có lệnh tạm

thời hủy tất cả các đường bay giữa Việt Nam và Trung Quốc và ngược lại từ chiều ngày 01/2/2020, tỉnh Quảng Ninh đã đóng cửa tất cả các đường mở, lối mòn biên giới với Trung Quốc và Chính phủ đã tạm ngừng cấp visa cho khách Trung Quốc từ 30/1/2020 nên số lượng khách Trung Quốc đến nước ta giai đoạn có dịch là bằng 0. Dự báo một số tác động đến ngành du lịch như sau:

(1) Đối với khách Trung Quốc

Khách Trung Quốc đến nước ta bình quân mỗi quý năm 2019 khoảng 1,45 triệu khách. Trong tháng 1/2020, lượng khách Trung Quốc đến nước ta là 644 nghìn lượt khách.

- Kịch bản 1: Dịch Corona kết thúc cuối quý I/2020, lượng khách quốc tế trong quý I cũng vẫn là 644 nghìn lượt khách, giảm so với trường hợp không có dịch khoảng 800 nghìn lượt khách.

- Kịch bản 2: Dịch Corona kết thúc cuối quý II/2020, lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm sẽ giảm khoảng 2,3 triệu lượt khách so với trường hợp không có dịch.

(2) Đối với khách quốc tế đến từ các quốc gia khác

Cũng do ảnh hưởng bởi dịch Corona, số lượng khách từ các quốc gia khác nhập cảnh vào nước ta cũng sẽ giảm mạnh do Việt Nam là nước có biên giới đường bộ với Trung Quốc và đã có người nhiễm virus Corona. Ước tính số lượng khách từ các quốc gia này sẽ giảm khoảng 50%-60% trong giai đoạn có dịch.

(3) Về tổng mức chi tiêu của khách quốc tế tại Việt Nam

Dựa vào kết quả điều tra chi tiêu của khách quốc tế đến Việt Nam, khách Trung Quốc đến nước ta chi tiêu bình quân khoảng 743,6 USD/1 khách, các khách đến từ các quốc gia khác chi tiêu bình quân 1.141,5 USD/1 khách. Theo tính toán, nếu dịch kéo dài hết quý I, thiệt hại về doanh thu từ khách quốc tế năm 2020 là khoảng 2,3 tỷ USD, nếu dịch kéo dài hết quý 2, thiệt hại khoảng 5 tỷ USD.

*c) Lĩnh vực vận tải*

Vận tải hàng không chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề do những tác động của dịch Corona gây ra. Hiện tại có 11 hãng hàng không Trung Quốc đang khai thác 32 đường bay từ 14 điểm tại Trung Quốc đến 5 điểm tại Việt Nam gồm Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cam Ranh và Phú Quốc với tổng tần suất khai thác 240 chuyến/tuần. Về phía Việt Nam cũng từ 5 thành phố trên, các hãng hàng không Vietnam Airlines, Jetstar Pacific Airlines và Vietjet Air đang khai thác 72 đường bay thường lệ và không thường lệ (thuê chuyến) đến 48 điểm tại Trung Quốc với tần suất 401 chuyến/tuần. Như vậy, trước lệnh ngừng

bay toàn bộ các chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Quốc từ chiều ngày 1 tháng 2, tính trung bình mỗi ngày có khoảng trên 80 chuyến bay qua lại giữa Việt Nam và Trung Quốc bị hủy chuyến.

Vận tải đường bộ và đường sắt cũng bị sụt giảm do ảnh hưởng lượng khách đi du lịch, lễ hội giảm. Các dịch vụ hỗ trợ vận tải cũng sẽ giảm theo, đặc biệt là dịch vụ hỗ trợ vận tải ngành hàng không như dịch vụ quản lý bay, dịch vụ cảng hàng không sẽ bị ảnh hưởng.

Theo đánh giá kịch bản tăng trưởng, giá trị sản xuất ngành vận tải chỉ tăng khoảng 5% theo giá so sánh trong quý I (và chỉ tăng 3,5% trong quý II theo giá so sánh trong trường hợp dịch kéo dài hết quý II).

## **2.2. Những ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng gián tiếp**

### *a) Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản*

Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản được xem là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh Corona, đặc biệt là nhóm hàng rau quả, nhóm hàng nông sản, thủy sản là những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc chiếm tỷ trọng lớn. Nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc đối với các mặt hàng này đang chững lại do đóng cửa biên giới và do công tác chống dịch đang được thực hiện nghiêm ngặt nên việc vận chuyển, giao nhận hàng hóa giữa các tỉnh, thành của Trung Quốc hết sức khó khăn.

Nhiều mặt hàng nông sản phải chịu sức ép về thời vụ, bảo quản như trái cây, nhất là thanh long, dưa hấu,... nên khó xoay chuyển trong thời gian ngắn, không dễ chuyển hướng thị trường do chưa được nước khác cho nhập khẩu chính thức cũng như đáp ứng truy xuất nguồn gốc thông thường. Đối với mặt hàng thủy sản, nhiều nhà nhập khẩu Trung Quốc đã thông báo cho các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tạm dừng việc giao hàng cho đến hết ngày 9/2/2020 hoặc cho đến khi có thông tin bình thường hóa các hoạt động trở lại từ Chính phủ Trung Quốc. Đối với các sản phẩm từ chăn nuôi được xuất khẩu sang Trung Quốc, đặc biệt là sản phẩm sữa Việt Nam mới được phép xuất khẩu chính ngạch từ tháng 10/2019, việc xuất khẩu sẽ gặp khó khăn khi thông thương nội địa và quốc tế của Trung Quốc bị đình trệ do tác động của dịch bệnh Corona.

### *b) Sản xuất công nghiệp*

Tác động của dịch bệnh Corona chủ yếu đến ngành chế biến, chế tạo, ảnh hưởng tiêu cực đến những ngành sản xuất, xuất khẩu sử dụng nhiều nguyên, vật liệu, phụ kiện xuất xứ từ Trung Quốc và các doanh nghiệp Trung Quốc đang đầu tư, sản xuất ở Việt Nam.



- Trường hợp dịch bệnh kết thúc trong Quý I, dự kiến giá trị gia tăng ngành công nghiệp quý I/2020 chỉ tăng 2,68% so với cùng kỳ năm trước (Quý I/2019 và quý I/2018 tăng lần lượt 9% và 10,45%)<sup>7</sup>; trong đó, ngành chế biến, chế tạo chịu tác động nhiều nhất, là ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất trong ngành công nghiệp, chỉ tăng 2,38% (nếu không có dịch, dự kiến tăng 10,47%).

- Trường hợp dịch bệnh kết thúc cuối quý II/2020, dự kiến giá trị tăng thêm ngành công nghiệp quý II/2020 tăng 6,99% so với cùng kỳ năm trước (Quý II/2019 và quý II/2018 tăng lần lượt là 9,24% và 8,34%)<sup>8</sup>; trong đó, ngành chế biến, chế tạo chịu tác động nhiều nhất, tăng 8,51% (nếu không có dịch, dự kiến tăng 11,21%).

Những ngành/sản phẩm chịu nhiều thiệt hại như: dệt, may, da, giày với các sản phẩm/nguyên vật liệu nhập khẩu từ Trung Quốc; sản xuất các sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang học; sản xuất xe có động cơ; sản xuất kim loại, trong đó Công ty Formosa có 7.500 lao động (Lao động Đài Loan có 700 người, chiếm khoảng 9,5%; còn thiếu 500 lao động về nghỉ Tết chưa trở lại làm việc do Việt Nam hạn chế nhập cảnh).

### *c) Lĩnh vực đầu tư*

Dịch Corona ảnh hưởng trực tiếp tới nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, do đó khi khu vực sản xuất bị ảnh hưởng, hoạt động đầu tư sẽ ngay lập tức bị tác động làm giảm đầu tư của toàn nền kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn, đặc biệt là đầu tư của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực ngoài nhà nước.

Trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài (FDI), đối tượng bị ảnh hưởng là người Trung Quốc làm việc trong các dự án FDI tại Việt Nam và các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu nguyên liệu và sản phẩm với Trung Quốc (Bao gồm các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Trung Quốc và các nước khác). Do ảnh hưởng của dịch bệnh, các hoạt động tìm hiểu cơ hội đầu tư của các nhà đầu tư tiềm năng của Trung Quốc nói riêng và các nước khác nói chung cũng có nhiều khả năng bị trì hoãn, bao gồm các hoạt động tìm hiểu cơ hội đầu tư, các hội thảo, các diễn đàn doanh nghiệp, diễn đàn xúc tiến đầu tư ... Nhu cầu tiêu dùng, đặc biệt đối với các mặt hàng không thiết yếu sẽ giảm mạnh, làm cho sản xuất bị đình trệ, hàng tồn kho lớn. Các nhà đầu tư mới sẽ do dự chưa đưa ra các quyết định đầu tư ở thời điểm này. Đối với các dự án đã đầu tư, các nhà đầu tư có khả năng sẽ hoãn lại việc tăng vốn đầu tư.

<sup>7</sup> Nếu không có dịch Corona, dự kiến quý I năm nay giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 8,11%.

<sup>8</sup> Nếu không có dịch Corona, dự kiến quý II năm nay giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 8,86%.

Khó khăn trong việc nhập khẩu đầu vào sản xuất cho rất nhiều dự án FDI từ Trung Quốc do tình trạng đóng cửa thông quan hàng hóa làm ảnh hưởng tiếp tới tiến độ, công tác chuẩn bị cũng như triển khai các dự án ở Việt Nam<sup>9</sup>. Nguồn nhân công cho nhiều dự án FDI của Trung Quốc tại Việt Nam giảm do rất nhiều cán bộ, kỹ sư, chuyên gia của Trung Quốc không vào được Việt Nam khi có các hạn chế đi lại từ các lệnh cấm bay.

#### *d) Các lĩnh vực xã hội*

##### (1) Về lao động, việc làm

Hiện cả nước mới ghi nhận 10 trường hợp bị nhiễm Corona là ở những người đi qua vùng dịch hoặc có tiếp xúc trực tiếp với người đến từ vùng dịch. Chính vì vậy, tình hình lao động việc làm và sản xuất kinh doanh ở địa phương về cơ bản đang diễn ra bình thường, không có nhiều biến động.

Trong số 50 địa phương có thông tin về người lao động Trung Quốc làm việc tại Việt Nam<sup>10</sup>, các tỉnh có nhiều lao động Trung Quốc nhất là Bắc Ninh (9.000 người), Hải Phòng (4.308 người) và thành phố Hồ Chí Minh (4.162 người). Đã có 5.492 người lao động từ Trung Quốc quay trở lại Việt Nam vào thời gian bùng phát dịch, một số ít những người này đã quay trở lại làm việc còn đa số đang được cách ly theo quy định. Vẫn còn hơn 11 nghìn người lao động Trung Quốc sẽ quay trở lại Việt Nam từ vùng có dịch để làm việc theo hợp đồng trong thời gian tới.

Để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường, các lao động Việt Nam tại các doanh nghiệp có lao động người Trung Quốc đang phải làm tăng ca để “gánh” thêm công việc của lao động Trung Quốc chưa quay trở lại làm việc.

Nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục kéo dài, dự báo thị trường lao động Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng. Quy mô lao động, đặc biệt lao động trong khu vực du lịch, dịch vụ, kinh doanh ăn uống sẽ giảm mạnh. Điều này sẽ tạo sức ép cho thị trường lao động khiến tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm tăng cao, có thể sẽ dẫn đến các vấn đề xã hội khác.

---

<sup>9</sup> LG thông tin nếu dịch Corona không được ngăn trong vòng 2 tuần tới, sẽ không có nguyên liệu đầu vào cho sản xuất kinh doanh. Hàng trăm container nhập khẩu nguyên liệu đang bị ách tắc tại Cửa khẩu Lạng Sơn, nếu không được thông quan có thể giảm tới 50% doanh số của Samsung trong năm 2020. Formosa: việc không thể nhập khẩu nguyên liệu thép từ Trung Quốc cũng sẽ ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hàng nghìn người Trung Quốc làm việc cho Dự án Formosa, dự kiến sau 15/2/2020 mới được phép vào Việt Nam; Apple dự kiến tăng xuất khẩu ở Việt Nam 30% trong năm 2020, tuy nhiên sản lượng của Apple lại phụ thuộc vào các công ty gia công (OEM) như Samsung, Foxconn, LG... Do đó, sản lượng của các công ty này giảm cũng sẽ ảnh hưởng đến sản lượng xuất khẩu của Apple tại Việt Nam.

<sup>10</sup> 6 tỉnh không có lao động là người Trung Quốc: Bắc Kạn, Điện Biên, Quảng Bình, Phú Yên, Ninh Thuận, Bạc Liêu; 7 tỉnh chưa tổng hợp được số lao động tại Việt Nam là người Trung Quốc: Hà Nội, Sơn La, Gia Lai, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu.

## (2) Về giáo dục - đào tạo

Tính đến 8h00 ngày 4/2/2020, có 54 tỉnh, thành phố cho học sinh nghỉ học với hơn 4 triệu trẻ mầm non và hơn 14 triệu học sinh phổ thông; trên 1,5 triệu sinh viên các trường đại học và cao đẳng sẽ nhập học muộn sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Biện pháp này sẽ giúp ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong trường học và là thời gian cho trường tiến hành các công tác phòng dịch (phun thuốc diệt khuẩn, tập huấn cho các giáo viên, nhân viên về phòng chống dịch bệnh). Tuy nhiên, việc thực hiện biện pháp này lâu dài sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh, sinh viên. Đối với các học sinh cuối cấp, việc nghỉ học có thể gây ảnh hưởng đến chương trình học và kế hoạch ôn thi trong thời gian sắp tới. Nhiều lao động phải nghỉ việc, một số phải làm việc tại nhà để trông con.

(3) Dịch bệnh cũng tác động lên đời sống, sinh hoạt, tâm lý của nhân dân. Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp nhằm ổn định sản xuất, đời sống sinh hoạt và tâm lý của nhân dân, không gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng.

## V. ĐỊNH HƯỚNG NHÓM GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Trong mọi tình huống, Chính phủ luôn sẵn sàng các giải pháp để ứng phó. Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị 02 nhóm giải pháp chủ yếu như sau:

### 1. Trong giai đoạn phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh

#### a) Giải pháp chung

- Các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện nghiêm túc công văn số 79-CV/TƯ ngày 29/1/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2020; Công điện số 121/CD-CP ngày 23/01/2020 và Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 1/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch Viêm phổi cấp.

- Chủ động tổ chức thông tin, tuyên truyền kịp thời và hiệu quả; đấu tranh quyết liệt với những thông tin thất thiệt, thiếu chính xác, nhất là trên môi trường mạng để củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp, chung sức, đồng lòng, tham gia phòng, chống, kiểm soát thành công dịch bệnh.

#### b) Một số giải pháp cụ thể

(1) Về thông tin, tuyên truyền: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, các cơ quan liên quan, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp kịp thời, chính xác các thông tin tình hình, diễn biến dịch bệnh trong và ngoài nước, phổ biến kiến thức chống dịch cho toàn dân qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Đấu tranh mạnh mẽ, xóa bỏ các thông tin thất thiệt, thiếu chính xác, nhất là trên môi trường mạng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về thông tin để ổn định tâm lý, củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội trong việc chung tay tham gia phòng, chống dịch bệnh.

(2) *Về triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh:* Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan, địa phương tổ chức thực hiện tốt các hoạt động chống dịch: (i) Tăng cường công tác kiểm dịch động thực vật, phòng chống H5N1, cấm nhập khẩu động vật hoang dã vào Việt Nam; (ii) Tổ chức thực hiện tốt công tác khử trùng, khử khuẩn, bảo đảm an toàn, vệ sinh các không gian công cộng, nhất là tại trường học, bệnh viện; (iii) Tổ chức khám sàng lọc ban đầu; cách ly, xác định các trường hợp nghi ngờ có triệu chứng nhiễm bệnh; (iv) Phối hợp các tổ chức y tế quốc tế nghiên cứu trong và ngoài nước cập nhật tình hình, phác đồ điều trị và tổ chức điều trị cho các trường hợp đã xác định nhiễm bệnh; (v) Rà soát, đánh giá chính xác về nguồn dự phòng, năng lực sản xuất và nhu cầu sử dụng thực tế vật tư phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh để đảm bảo đủ nguồn cung, ổn định giá bán, phục vụ nhân dân; triển khai ngay các công tác về đấu thầu thuốc, bảo đảm đủ cung ứng.

(3) *Về lưu thông hàng hóa, bình ổn giá cả, thị trường*

- Bộ Tài chính phối hợp cơ quan liên quan và địa phương: (i) Thực hiện ngay các giải pháp cụ thể để kiểm soát, bình ổn giá các mặt hàng và biện pháp điều hành giá các mặt hàng theo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại thông báo số 35/TB-VPCP ngày 2/2/2020 của Văn phòng Chính phủ; (ii) Kiểm soát chặt chẽ đối với công tác kê khai giá, các yếu tố hình thành giá để tránh lợi dụng tăng giá bất hợp lý; để tạo điều kiện nhập khẩu, thông quan nhanh chóng nhất là đối với các hàng hóa là nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất phòng chống dịch bệnh; (iii) Kiểm tra việc thực hiện việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, xử lý kịp thời các sai phạm theo đúng quy định của Luật giá; (iv) Đảm bảo kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch.

- Bộ Thông tin truyền thông, các cơ quan liên quan và địa phương: Kịp thời cung cấp thông tin khách quan, toàn diện, chính xác cho các cơ quan báo chí về công tác điều hành giá các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng liên quan đến phòng chống dịch, các vật tư quan trọng liên quan đến sản xuất và đời sống người dân để ổn định tâm lý người tiêu dùng, kiểm soát lạm phát kỳ vọng.

- Bộ Công Thương, các cơ quan liên quan theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, giá gas/LPG, giá điện và các mặt hàng thiết yếu khác để điều hành hợp lý, theo tín hiệu thị trường, sử dụng linh hoạt các quỹ bình ổn giá với mức

độ phù hợp, góp phần bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát. Tổ chức phân phối, lưu thông, cung ứng hàng hóa thị trường trong nước để bảo đảm nguồn cung, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Tăng cường kiểm tra, phòng chống việc găm hàng, trữ hàng tạo khan hiếm giả tạo trên thị trường.

## **2. Giai đoạn sau khi kiểm soát, dập dịch bệnh thành công**

### ***a) Tập trung hỗ trợ khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân***

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan liên quan và địa phương: (i) Hướng dẫn, chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất các mặt hàng nông, lâm nghiệp và thủy sản, nhất là ngành hàng rau quả bị ảnh hưởng trực diện từ các diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh; (ii) Thúc đẩy tiêu thụ trong nước; (iii) Tăng cường kiểm tra về chất lượng sản phẩm nông lâm thủy sản và an toàn thực phẩm; (iv) Nghiên cứu cơ hội về chuyển đổi phương thức sản xuất và kinh doanh các ngành hàng nông lâm thủy sản; (v) kịp thời thông tin các biện pháp mà Trung Quốc áp dụng ảnh hưởng đến xuất khẩu các sản phẩm nông lâm thủy sản; (vi) Nghiên cứu việc triển khai một số gói chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, như: khoan nợ, giãn nợ, miễn, giảm lãi vay,...; hỗ trợ cho các doanh nghiệp logistics để kịp thời hỗ trợ các dịch vụ hậu cần, lưu thông, kho lạnh, bảo quản hàng hóa nông lâm thủy sản trong thời gian chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, nhanh chóng phục hồi lại sản xuất và xuất khẩu; thúc đẩy và tăng cầu nội địa.

- Bộ Lao động, Thương binh - Xã hội phối hợp các cơ quan liên quan và địa phương: (i) Tiếp nhận công dân, người lao động của Việt Nam từ vùng dịch về nước và thực hiện các biện pháp phân loại, cách ly, tổ chức khám chữa bệnh cần thiết, sớm đưa lực lượng lao động này quay trở lại làm việc, sinh hoạt bình thường; (ii) Rà soát tình hình sử dụng lao động của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp đang thiết hụt nhân công do lao động Trung Quốc chưa quay trở lại làm việc, đề xuất các giải pháp, như: tận dụng lao động dôi dư trong các khu vực dịch vụ, du lịch cho các doanh nghiệp sản xuất đang thiết hụt nhân công; tuyển chọn lao động phù hợp nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh;... góp phần bảo đảm cung - cầu lao động, giảm thất nghiệp.

- Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan, một số tỉnh biên giới tiếp tục đẩy mạnh công tác đối thoại với các đối tác, kịp thời xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa nông sản do tác động của việc áp dụng các biện pháp của các nước để kiểm soát dịch bệnh Viêm phổi cấp.

**b) Thực hiện đồng bộ, linh hoạt các chính sách để thúc đẩy tăng trưởng**

- Tiếp tục điều hành đồng bộ, linh hoạt các chính sách vĩ mô; điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phù hợp chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối.

- Giải quyết ngay các thủ tục hành chính, các vướng mắc khác có liên quan để có thể khởi công, triển khai thực hiện ngay các dự án đầu tư công quy mô lớn, quan trọng, có tác động lan tỏa đến phát triển kinh tế - xã hội các địa phương, vùng, miền và ngành, lĩnh vực.

- Tập trung triển khai nhanh, quyết liệt các giải pháp cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tập trung trước hết vào tạo điều kiện thuận lợi hơn, hỗ trợ và khuyến khích mạnh mẽ hơn đối với phát triển kinh tế tư nhân.

- Kịp thời theo dõi, nắm bắt tình hình xuất nhập khẩu, tập trung vào các mặt hàng hàng xuất khẩu chủ lực có kim ngạch lớn, các thị trường chủ yếu; kịp thời phát hiện và giải quyết các vấn đề phát sinh cho doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu và các dịch vụ hậu cần logistics khác.

- Quyết liệt thúc đẩy cơ cấu lại, chuyển đổi phương thức sản xuất và kinh doanh các ngành hàng nông, lâm nghiệp và thủy sản phù hợp với nhu cầu của thị trường tiêu thụ và lợi thế so sánh của từng địa phương; nâng cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu chủ lực, có truy xuất nguồn gốc sản phẩm, tăng tỷ lệ sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản được chế biến sâu.

- Chú trọng xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, nâng cao khả năng thích ứng và sức chống chịu của nền kinh tế, trong đó lấy việc nâng cao năng lực nội tại, tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế là điều kiện tiên quyết bảo đảm hội nhập quốc tế hiệu quả.

Trên đây là nội dung Báo cáo Đánh giá sơ bộ ảnh hưởng của dịch bệnh Corona đối với kinh tế - xã hội Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ cập nhật thường xuyên và kính báo cáo Chính phủ./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TTgCP và các Phó TTgCP;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KHĐT: Lãnh đạo Bộ;
- Các đơn vị thuộc Bộ (bản điện tử);
- Lưu VT, Vụ TH (3b)

**BỘ TRƯỞNG**



**Nguyễn Chí Dũng**

**PHỤ LỤC 1: KỊCH BẢN TĂNG TRƯỞNG TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC NĂM 2020**  
(Theo giá so sánh 2010)

(Phương án 1: Dịch Corona kết thúc cuối quý I/2020)

*Đơn vị tính: %*

TT	Ngành kinh tế	Quý I.2020	Quý II.2020	6 tháng 2020	Quý III.2020	9 tháng 2020	Quý IV. 2020	Cả năm 2020
	<b>Tổng sản phẩm trong nước (GDP)</b>	<b>103,80</b>	<b>106,55</b>	<b>105,36</b>	<b>107,07</b>	<b>106,01</b>	<b>106,81</b>	<b>106,27</b>
<b>1</b>	<b>Nông, lâm nghiệp và thủy sản</b>	<b>99,98</b>	<b>102,53</b>	<b>101,72</b>	<b>102,96</b>	<b>102,16</b>	<b>103,30</b>	<b>102,51</b>
<b>2</b>	<b>Công nghiệp và xây dựng</b>	<b>102,42</b>	<b>108,54</b>	<b>105,83</b>	<b>109,21</b>	<b>107,12</b>	<b>108,08</b>	<b>107,44</b>
<i>a)</i>	<i>Riêng công nghiệp</i>	<i>102,68</i>	<i>108,65</i>	<i>105,96</i>	<i>109,41</i>	<i>107,25</i>	<i>107,70</i>	<i>107,39</i>
	- Khai khoáng	98,29	99,58	99,02	101,81	99,96	97,31	99,00
	- Công nghiệp chế biến, chế tạo	102,38	110,90	107,08	111,00	108,58	111,03	109,32
<i>b)</i>	Xây dựng	100,84	108,00	105,13	108,30	106,48	109,46	107,65
<b>3</b>	<b>Dịch vụ</b>	<b>105,62</b>	<b>106,62</b>	<b>106,15</b>	<b>106,71</b>	<b>106,37</b>	<b>106,99</b>	<b>106,57</b>
<b>4</b>	<b>Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm</b>	<b>105,20</b>	<b>106,40</b>	<b>105,85</b>	<b>106,30</b>	<b>106,01</b>	<b>106,03</b>	<b>106,02</b>

**PHỤ LỤC 2: KỊCH BẢN TĂNG TRƯỞNG TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC NĂM 2020**  
(Theo giá so sánh 2010)

(Phương án 2: Dịch Corona kết thúc cuối quý II/2020)

*Đơn vị tính: %*

TT	Ngành kinh tế	Quý I.2020	Quý II.2020	6 tháng 2020	Quý III.2020	9 tháng 2020	Quý IV. 2020	Cả năm 2020
	<b>Tổng sản phẩm trong nước (GDP)</b>	<b>103,80</b>	<b>105,81</b>	<b>104,94</b>	<b>107,05</b>	<b>105,74</b>	<b>106,81</b>	<b>106,09</b>
1	<b>Nông, lâm nghiệp và thủy sản</b>	<b>99,98</b>	<b>102,07</b>	<b>101,41</b>	<b>102,88</b>	<b>101,93</b>	<b>103,30</b>	<b>102,35</b>
2	<b>Công nghiệp và xây dựng</b>	<b>102,42</b>	<b>107,12</b>	<b>105,04</b>	<b>109,18</b>	<b>106,62</b>	<b>108,08</b>	<b>107,10</b>
a)	<i>Riêng công nghiệp</i>	<i>102,68</i>	<i>106,99</i>	<i>105,04</i>	<i>109,40</i>	<i>106,67</i>	<i>107,70</i>	<i>107,00</i>
	- Khai khoáng	98,29	99,58	99,02	101,81	99,96	97,31	99,00
	- Công nghiệp chế biến, chế tạo	102,38	108,51	105,76	111,00	107,76	111,03	108,76
b)	Xây dựng	100,84	107,80	105,01	108,20	106,36	109,46	107,58
3	<b>Dịch vụ</b>	<b>105,62</b>	<b>106,17</b>	<b>105,91</b>	<b>106,69</b>	<b>106,22</b>	<b>106,99</b>	<b>106,47</b>
4	<b>Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm</b>	<b>105,20</b>	<b>106,40</b>	<b>105,85</b>	<b>106,30</b>	<b>106,01</b>	<b>106,03</b>	<b>106,02</b>